

Kính thưa các vị đại biểu! Kính thưa bà con cử tri huyện nhà!
Tôi tên là: Hoàng Văn Phước
Sinh ngày: 27 tháng 10 năm 1976
Quê quán: Thôn Nà Chuông, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Chỗ ở hiện nay: Khu dân cư N20, khối 6, TT Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
Nơi công tác: Trung tâm ứng dụng, phát triển Khoa học Công nghệ và Đo lường, chất lượng sản phẩm.

Là người con sinh ra và trưởng thành trên quê hương Lạng Sơn, công tác trong ngành Khoa học – Công nghệ (KH&CN) tôi rất vinh dự và hạnh phúc khi có cơ hội được đi đến tất cả địa phương trong tỉnh tìm kiếm phát hiện những vấn đề mà KH&CN có thể tham gia góp phần làm cho cuộc sống của nhân được tốt hơn.

Tôi rất vui mừng và vinh dự nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu QH khóa XV. Tôi nguyện đem hết thời gian, năng lực và tâm trí để theo đuổi và thực hiện chương trình hành động với những nội dung chủ yếu sau đây:
Cuộc sống và thực tiễn công tác thúc giục tôi phải cố gắng nhiều hơn để thực hiện đầy đủ có trách nhiệm của người ĐBQH trong thời kỳ hội nhập, tham gia nghiên cứu, góp ý, phản biện để các chính sách, dự án luật của Nhà nước, những quyết định về các vấn đề quan trọng của đất nước được dựa trên cơ sở khoa học, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến cử tri thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, các cuộc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo ngành và giới. Tôi sẽ cùng các thành viên trong Đoàn ĐBQH tỉnh tập trung nâng cao chất lượng các hình thức tiếp xúc cử tri để có thể tiếp cận nhiều thông tin phản ánh đa chiều của cử tri; xử lý nhiều đơn thư khiếu nại của cử tri để thực sự là cầu nối giữa cử tri với QH và các cấp chính quyền. Kiên trì theo dõi, giám sát việc giải quyết khó khăn, kiến nghị của cử tri nhằm giúp cho đời sống của người dân ngày càng tốt đẹp hơn.

Cũng như mọi người dân Việt Nam, tôi tin tưởng vào đường lối đối ngoại, quốc phòng - an ninh của Đảng, Nhà nước ta; đồng thời thường xuyên theo dõi các diễn biến trên Biển Đông và biên giới, kiến nghị với Đảng, Nhà nước có những biện pháp hữu hiệu phát huy nội lực và sức mạnh đoàn kết quốc tế bảo vệ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Nếu trúng cử, trên cương vị là ĐBQH tôi sẽ được tạo nhiều cơ hội để có thể kiến nghị Trung ương và các tổ chức khoa học, các nhà khoa học đầu ngành hỗ trợ nhiều hơn nữa cho Lạng Sơn. Đồng thời phấn đấu cùng ngành KH&CN triển khai thực hiện chiến lược phát triển của tỉnh theo hướng đưa nhanh tiến bộ KH&CN vào đời sống; nâng cao năng lực giải quyết các vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng thúc đẩy phát triển các thế mạnh, các giá trị riêng của từng vùng; bảo hộ và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm làng nghề truyền thống của tỉnh; ứng dụng nhân rộng các mô hình sản xuất theo hướng bền vững phù hợp với từng vùng sinh thái, an toàn từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ. Tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn các mô hình,

giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn chế xâm nhập mặn, sạt lở bờ biển, cửa sông...

Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng nhất là trong các lĩnh vực phục vụ nhu cầu thiết thực của người dân như: khám chữa bệnh, xăng dầu, điện, nước... nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe của nhân dân.

Lạng Sơn là tỉnh có hơn 200km đường biên giới gồm 5 huyện tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc đây là điều kiện tốt để phát triển kinh tế cửa khẩu, tạo môi trường thông thoáng cho doanh nghiệp trong và ngoài nước xuất nhập khẩu hàng hóa. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Có cơ chế, chính sách thu hút các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển kinh tế – xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các dịch vụ du lịch, xây dựng môi trường du lịch thân thiện, văn minh, an toàn; chú trọng quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy các lĩnh vực, sản phẩm nông lâm nghiệp, chăn nuôi có ưu thế, giá trị gia tăng cao gắn với chế biến và phát triển thị trường tiêu thụ

Là người con sinh ra, được nuôi dưỡng và trưởng thành trên quê hương Lạng Sơn, trải qua hơn 22 năm công tác, tôi may mắn nhận được nhiều sự ủng hộ của lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương, đặc biệt là sự tin yêu của cử tri. Tôi mong sẽ tiếp tục nhận được sự tín nhiệm nhiều hơn nữa để có điều kiện thực hiện những trăn trở và tâm huyết của mình vì mục tiêu Lạng Sơn ngày càng phát triển giàu đẹp. Tôi xin hứa sẽ luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, tích cực tham gia mọi hoạt động của QH, xứng đáng với lòng mong đợi mà bà con cử tri dành cho đại biểu QH khóa XV đơn vị tỉnh Lạng Sơn.

Cuối cùng tôi xin kính chúc các vị đại biểu, cử tri huyện nhà sức khỏe hạnh phúc, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Tôi xin trân thành cảm ơn!